
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพบพระ 
วันอังคาร ท่ี  30 พฤษภาคม พ.ศ.2566    เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพบพระ  อ าเภอพบพระ  จังหวัดตาก 
******************************* 

ผู้มาประชุม 
1.นายสมบูรณ์  ละน้อย   ประธานสภาเทศบาลต าบลพบพระ 
2.นายพุฒิมา  ใหม่วงษ์   รองประธานสภาเทศบาลต าบลพบพระ 
3.นายนิพนธ ์  แพร่ภาษา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพบพระ 
4.นายสีพันธ ์  ใจวงษ์สี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพบพระ 
5.นายจันสม  แสนค าลือ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพบพระ 
6.นายแดง  ยาสกุล   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพบพระ 
7.นายพงศกร  พนาน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพบพระ 
8.นายทองอินทร ์ มาตอง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพบพระ 
9.นายรุจธนากรณ์ อินก๋า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพบพระ 
10.นายชัยพิชิต  ทารินสุ   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพบพระ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายนิกร  จันตา   นายกเทศมนตรีต าบลพบพระ 
2.นายบุญวาส  จันซิว   รองนายกเทศมนตรีต าบลพบพระ 
3.นายประเสริฐ  จันมา   รองนายกเทศมนตรีต าบลพบพระ 
4.จ.ส.ต.วิทย์  หมื่นสา   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลพบพระ 
5.น.ส.อนงค์  ทารินสุ   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลพบพระ 
6.นายอนันต์  โก่งสายเงิน  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
      ปลัดเทศบาลต าบลพบพระ 
7.น.ส.พวงเพ็ชร  สุขจิตร์   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8.นายสอน  โพเขียว   ผู้อ านวยการกองช่าง 
9.นายวิเชียร  จรวุฒิพันธ ์  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
10.นายอภิรักษ ์  เขาวิลาส  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
11.น.ส.ณพรรณสรณ์ เบ็ญมาตร์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม  

รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
12.นายชาตรี  แสนค าลือ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
13.น.ส.จารุณี  นุ่มเนื้อ   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
14.นางเสาวณีย์  ทองพ่วง   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
15.นางชยิสรา  ไกรนารถ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 

 เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพบพระ ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลพบพระทุกคนเข้าห้องประชุม และเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายสมบูรณ์  ละน้อย  ประธานสภาเทศบาลต าบลพบพระ ได้กล่าวเปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายสมบูรณ์  ละน้อย แจ้งให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2566 
ประธานสภาฯ เทศบาลต าบลพบพระ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปล่ียนแปลง

ครั้งท่ี 4 (พ.ศ.2566) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2561 
และผู้บริหารได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว   จึงแจ้งให้ท่ีประชุม
สภาฯแห่งนี้ทราบ   

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
นายสมบูรณ์ ละน้อย เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาฯ 

นายชัยพิชิต ทารินสุ ขอบคุณท่านประธานสภาฯครับ ส าหรับรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  
เลขานุการสภาฯ คณะกรรมการได้ตรวจร่างรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 

พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี24 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามรายงาน
การตรวจร่างฯ ท่ีท่านได้รับแล้ว เห็นควรให้สมาชิกสภาฯ ลงมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผ่านมาได้ครับ 

นายสมบูรณ์ ละน้อย ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผ่านมาด้วย 
ประธานสภาฯ ครับ 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพบพระ สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.2566 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยเสียงข้างมาก เห็นชอบ
จ านวน  11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองเพื่อพิจารณา 

นายสมบูรณ์ ละน้อย ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายท่ีเกีย่วข้องครับ 
ประธานสภาฯ 

นายชัยพิชิต ทารินสุ  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
เลขานุการสภาฯ  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 “ข้อ 89 ความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 1.ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2.ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
3.ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกัน
ไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึน้ 
4.เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 

นายสมบูรณ์ ละน้อย ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการคลัง ได้รายงานยอดเงินสะสมด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 

นายอนันต์ โก่งสายเงิน เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ผมนายอนันต์ โกง่สายเงิน  
รองปลัดเทศบาลฯ ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบลพบพระ  

ขอรายงานยอดเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน เทศบาลต าบล
พบพระ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 รายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
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รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน 

เทศบาลต าบลพบพระ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565   57,000,246.79 
หัก หนี้สิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565                (618,467.67) 
เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565   (23,042,969.15)     (23,661,436.82) 
บวกเงินกู้ระยะยาว                                                                                               
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565            33,338,809.97 
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินท่ีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและท่ีก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไมไ่ด้   
บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน          (9,462,587.14) 
เงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว ท้ังท่ีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและท่ีก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน 
รายการท่ีมีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดิน                (9,462,587.14) 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565     (23,876,222.83) 

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี) 
เทศบาลต าบลพบพระ 

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  23,876,222.83 
หัก  ส ารองตามระเบียบฯ ***    15,000,000 
      ส ารองกรณีสาธารณภัย 10%      1,500,000   16,500,000 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้หลังหักส ารองตามระเบียบ   7,376,222.83 
หัก  เงินสะสมท่ีได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน      498,000 
      ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ    -      498,000 
บวก เงินสะสมท่ีเหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว - 
      รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม  222,430.82     222,430.82 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันท่ี 30 พฤษภาคม 2566    7,100,653.65 

 

นายสมบูรณ์ ละน้อย เชิญท่านนายกฯ ได้เสนอขอญัตติตามวาระการประชุมต่อไป ครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายนิกร จันตา  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ผมนายนิกร จันตา  
นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีต าบลพบพระ ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสมดังนี้ครับ 

ญัตติท่ี 1    ผู้บริหารฯ ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยลุงค าปัน หมู่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี 
งบประมาณ 233,300 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)   
รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านได้รับแล้วขอสภาฯ นี้พิจารณาด้วยครับ 

นายสมบูรณ์ ละน้อย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ (ไม่มี) หากไม่มีผมขอมติ
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงค าปัน หมู่ 1 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
336.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี งบประมาณ 233,300 บาท 
(สองแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ด้วยเสียงข้างมาก เห็นชอบ 11 เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง  

นายนิกร จันตา ญัตติท่ี 2  ผู้บริหารฯ ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
นายกเทศมนตรี 2566 เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหลังวัด

พบพระเหนือต่อถนน คสล.เดิม  หมู่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นท่ี งบประมาณ 250,100 บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   
รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านได้รับแล้วขอสภาฯ นี้พิจารณาด้วยครับ 

นายสมบูรณ์ ละน้อย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ (ไม่มี) หากไม่มีผมขอมติ
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมโปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยหลังวัดพบพระ
เหนือต่อถนน คสล.เดิม  หมู่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
พื้นท่ี งบประมาณ 250,100 บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)    
ด้วยเสียงข้างมาก เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  

 
นายนิกร จันตา  ญัตติท่ี 3  ผู้บริหารฯ ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 
นายกเทศมนตรี 2566  เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนาม

กีฬา  หมู่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี 
งบประมาณ 119,400 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมี่นเกา้พันส่ีร้อยบาทถ้วน)   
รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านได้รับแล้วขอสภาฯ นี้พิจารณาด้วยครับ 

นายสมบูรณ์ ละน้อย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ (ไม่มี) หากไม่มีผมขอมติ 
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามกีฬา  หมู่ 1 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
172.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี งบประมาณ 119,400 
บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมี่นเกา้พันส่ีร้อยบาทถ้วน) ด้วยเสียงข้างมากเห็นชอบ 11 เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง  

 
นายนิกร จันตา  ญัตติท่ี 4  ผู้บริหารฯ ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 
นายกเทศมนตรี  2566  เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยนางเรือนมูล จันซิว หมู่3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
พื้นท่ี งบประมาณ 119,400 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมี่นเก้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน)  
รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านได้รับแล้วขอสภาฯ นี้พิจารณาด้วยครับ 

นายสมบูรณ์ ละน้อย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ (ไม่มี) หากไม่มีผมขอมติ 
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมโปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางเรือนมูล  
จันซิว หมู่3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 172.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี 
งบประมาณ 119,400 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมี่นเกา้พันส่ีร้อยบาทถ้วน)   
ด้วยเสียงข้างมาก  เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

  
นายนิกร จันตา  ญัตติท่ี 5  ผู้บริหารฯ ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 
นายกเทศมนตรี 2566    เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยนายสาคร มูลอินทร์  หมู่ 2  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นท่ี งบประมาณ 186,100 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านได้รับแล้วขอสภาฯ นี้พิจารณาด้วยครับ 

นายสมบูรณ์ ละน้อย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ (ไม่มี) หากไม่มีผมขอมติ 
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยนายสาคร มูลอินทร์  หมู่ 2  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นท่ี  งบประมาณ 186,100 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน)   ด้วยเสียงข้างมาก  เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายนิกร จันตา  ญัตติท่ี 6  ผู้บริหารฯ ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 
นายกเทศมนตรี 2566  เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุดใจ 

ปันแหม่ง  หมู่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี 
งบประมาณ 236,100 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)    
รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านได้รับแล้วขอสภาฯ นี้พิจารณาด้วยครับ 

นายสมบูรณ์ ละน้อย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ (ไม่มี) หากไม่มีผมขอมติ 
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมโปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสุดใจ ปันแห
ม่ง  หมู่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี งบประมาณ 
236,100 บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)    ด้วยเสียงข้างมาก  
เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายนิกร จันตา  ญัตติท่ี 7  ผู้บริหารฯ ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 
นายกเทศมนตรี 2566  เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายพรชัย  

ต๊ะอ้าย  หมู่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี 
งบประมาณ 277,800 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านได้รับแล้วขอสภาฯ นี้พิจารณาด้วยครับ 

นายสมบูรณ์ ละน้อย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ (ไม่มี) หากไม่มีผมขอมติ 
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายพรชัย  

ต๊ะอ้าย  หมู่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี 
งบประมาณ 277,800 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ด้วยเสียงข้างมาก  เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายนิกร จันตา  ญัตติท่ี 8  ผู้บริหารฯ ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 
นายกเทศมนตรี 2566  เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางสาว

สงวน ข าทอง   หมู่ 3   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี 
งบประมาณ 277,800 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)   
รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านได้รับแล้วขอสภาฯ นี้พิจารณาด้วยครับ 

นายสมบูรณ์ ละน้อย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ (ไม่มี) หากไม่มีผมขอมติ 
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมโปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางสาวสงวน  

ข าทอง   หมู่ 3   ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี 
งบประมาณ 277,800 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)   
ด้วยเสียงข้างมาก  เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายนิกร จันตา  ญัตติท่ี 9  ผู้บริหารฯ ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 
นายกเทศมนตรี 2566    เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

ซอยนายสุรศักด์ิ มาพบ  หมู่ 3  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นท่ี งบประมาณ 277,800 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อย 
บาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านได้รับแล้วขอสภาฯ นี้พิจารณาด้วยครับ 

นายสมบูรณ์ ละน้อย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ (ไม่มี) หากไม่มีผมขอมติ 
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนายสุรศักด์ิ  

มาพบ  หมู่ 3  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี 
งบประมาณ 277,800 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ด้วยเสียงข้างมาก  เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายนิกร จันตา  ญัตติท่ี 10  ผู้บริหารฯ ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 
นายกเทศมนตรี 2566  เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้าง BOXCULVERT บ้านพบพระเหนือ  

หมู่ 1  ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 1.60 เมตร  ยาว 6.00  เมตร   15  องศากับแนว
ถนน  งบประมาณ 224,300 บาท (สองแสนสองหมื่นส่ีพันสามร้อยบาทถ้วน)   
รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านได้รับแล้วขอสภาฯ นี้พิจารณาด้วยครับ 

นายสมบูรณ์ ละน้อย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ (ไม่มี) หากไม่มีผมขอมติ 
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมโปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้าง BOXCULVERT บ้านพบพระเหนือ  หมู่ 1  

ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 1.60 เมตร  ยาว 6.00  เมตร   15  องศากับแนวถนน  
งบประมาณ 224,300 บาท (สองแสนสองหมื่นส่ีพันสามร้อยบาทถ้วน)   
ด้วยเสียงข้างมาก  เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายนิกร จันตา  ญัตติท่ี 11  ผู้บริหารฯ ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 
นายกเทศมนตรี 2566  เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ซอยนายประวิทย์  ทาสา  หมู่ 2  ขนาดกว้าง   3.50    เมตร ยาว 80.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นท่ี งบประมาณ 200,000 บาท   (สองแสนบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านได้รับแล้วขอสภาฯ นี้พิจารณาด้วยครับ 

นายสมบูรณ์ ละน้อย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ (ไม่มี) หากไม่มีผมขอมติ 
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
   เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก  

ซอยนายประวิทย์  ทาสา  หมู่ 2  ขนาดกว้าง   3.50    เมตร ยาว 80.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นท่ี งบประมาณ 200,000 บาท   (สองแสนบาทถ้วน) 
ด้วยเสียงข้างมาก  เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายนิกร จันตา  ญัตติท่ี 12  ผู้บริหารฯ ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 
นายกเทศมนตรี 2566 เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ซอยนายวินัย   

กันพรม   หมู่ 3   ขนาดกว้าง 3.50  เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 304.50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี 
งบประมาณ 211,800 บาท   (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านได้รับแล้วขอสภาฯ นี้พิจารณาด้วยครับ 

นายสมบูรณ์ ละน้อย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ (ไม่มี) หากไม่มีผมขอมติ 
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมโปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยนายวินัย    

กันพรม   หมู่ 3   ขนาดกว้าง 3.50  เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 304.50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี 
งบประมาณ 211,800 บาท   (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
ด้วยเสียงข้างมาก  เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 

นายนิกร จันตา  ญัตติท่ี 13  ผู้บริหารฯ ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 
นายกเทศมนตรี 2566 เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางจันจิรา 

สามิตร  หมู่ 3  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี 
งบประมาณ 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านได้รับแล้วขอสภาฯ นี้พิจารณาด้วยครับ 

นายสมบูรณ์ ละน้อย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ (ไม่มี) หากไม่มีผมขอมติ 
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางจันจิรา สา

มิตร  หมู่ 3  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นท่ี 
งบประมาณ 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ด้วยเสียงข้างมาก   
เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายสมบูรณ์ ละน้อย ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องครับ 
ประธานสภาฯ   

นายชัยพิชิต ทารินสุ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง

งบประมาณรายจ่ายในการงบลงทุน ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  
หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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 ข้อ 30 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้กันเงินหรือขยาย

เวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน 
หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 

นายสมบูรณ์ ละน้อย เชิญท่านนายกฯ ได้เสนอขอญัตติต่อไป ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายนิกร จันตา  ญัตติท่ี 14  ผู้บริหารฯ ขอเสนอญัตติเปล่ียนแปลงแก้ไขค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  
นายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ 2566 เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ ส านักงานเทศบาลต าบลพบพระ หมู่ท่ี 3 ต าบลพบพระ 

ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ส านักงานเทศบาลต าบล 
พบพระ หมู่ท่ี 3 ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ขนาดเฉล่ียกว้าง  
18 เมตร ยาว 40 เมตร สูง 6 เมตร พื้นท่ีใช้สอย 720 เมตร งบประมาณ 
2,249,600 บาท 
ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ส านักงานเทศบาลต าบล 
พบพระ หมู่ท่ี 3 ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ขนาดกว้าง 15 เมตร 
ยาว 30 เมตร งบประมาณ  2,249,600 บาท (สองล้านสองแสนส่ีหมื่นเก้าพัน 
หกร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารที่ท่านได้รับแล้วขอสภาฯ นี้พิจารณา 
ด้วยครับ 

นายสมบูรณ์ ละน้อย มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย โปรดยกมือครับ (ไม่มี) หากไม่มีผมขอมติ 
ประธานสภาฯ  ท่ีประชุมโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อด าเนินการตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
ส านักงานเทศบาลต าบลพบพระ หมู่ท่ี 3 ต าบลพบพระ 
ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ส านักงานเทศบาลต าบล 
พบพระ หมู่ท่ี 3 ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ขนาดกว้าง 15 เมตร 
ยาว 30 เมตร งบประมาณ  2,249,600 บาท (สองล้านสองแสนส่ีหมื่นเก้าพัน 
หกร้อยบาทถ้วน)  ด้วยเสียงข้างมาก  เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ 

นายสมบูรณ์ ละน้อย ท่านใดมีเรื่องอื่นจะเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายนิกร จันตา  ผมขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสกายวอร์ค ซึ่งเราวางแผนไว้ว่าจะ  
นายกเทศมนตรี สร้างสกายวอร์คไว้ที่บริเวณม่อนชมม่าน น้ าตกนางครวญ นั้น ตอนนี้อยู่ในขั้นตอน

ของการออกแบบเขียนแบบอยู่นะครับ ในส่วนของโครงการก่อสร้างถนนสายเล่ียง
เมืองก็อยูใ่นระหว่างด าเนินการครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายชัยพิชิต ทารินสุ ผมขอติดตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยมอเกอร์ยางและโครงการจัดท า 
เลขานุการสภาฯ สนามหญ้าเทียม ตอนนี้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 
นายนิกร จันตา  ตอนนี้โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยมอเกอรย์าง ได้ท าสัญญาเรียบร้อย  
นายกเทศมนตรี  และผู้รับเหมาได้ท าหนังสือขอเข้างานเรียบร้อยครับ 
นางเสาวณยี์ ทองพ่วง ในส่วนของโครงการจัดท าสนามหญ้าเทียม ตอนนี้อยู่ระหว่างรอกรมบัญชีกลางแก้ไข 
นวก.การเงินฯ  ราคากลาง เนื่องจากผู้เสนอราคามาเกินราคากลางท่ีก าหนดค่ะ 
นายพุฒิมา ใหม่วงษ์ ผมขอให้ท่านนายกฯ แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดซอยบ้านนายอ่อง ประชาชน 
รองประธานสภาฯ ร้องเรียนเข้ามามากครับ 
นายทองอินทร์ มาตอง ผมเห็นด้วยกับเรื่องร้องเรียนการจราจรติดขดัซอยบ้านนายอ่องครับ ขอให้ท่าน 
สมาชิกสภาฯ  นายกฯ หาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยครับ 
นายนิกร  จันตา  รับทราบครับ จะมีการประชุมปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปครับ 
นายกเทศมนตรี 
นายนิพนธ์ แพร่ภาษา เนื่องจากพบพระตอนนี้มีความเจริญมากขึ้น มีรถสัญจรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงขอให้ 
สมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ พิจารณาติดกล้องวงจรปิดเพิ่มครับ 
นายนิกร จันตา  ตอนนี้ได้ด าเนินการจัดซื้อกล้องวงจรปิดเพิ่มเรียบร้อยแล้วครับ 
นายกเทศมนตรี 
นายประเสริฐ จันมา ผมขออนุญาตเรียนถามครับ กรณีจะจัดซื้อรถขยะ หรือรถดับเพลิง เราสามารถใช้ 
รองนายกฯ  เงินส ารองจ่ายได้หรือไม่ครับ 
นายอนนัต์ โก่งสายเงิน ตอนนี้ก าลังด าเนินการขอรับงบประมาณจากกรมฯ เพื่อจัดซื้อรถขยะ หากไม่ได้รับ 
รองปลัดเทศบาลฯ งบจากกรมฯ เราก็จะขออนุมัติจากสภาฯ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครับ 
 
 
 

 
 
 
 




